



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๐ น ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง คือ

จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และจะมีการประชุมวุฒิสภา เป็นพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทุ้งถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน

จำนวน ๑ เรื่อง

- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕)

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑ คน คือ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ นั้น

คณะกรรมการการسامัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้นำเสนอรายงานทั้งในส่วนที่มีได้เป็นรายงานลับ และส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ โดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ	๑๑	คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ	๑๘๕	คะแนน
ไม่ออกเสียง	๑๓	คะแนน

จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากวุฒิสภา จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประธานวุฒิสภาจะได้แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการพิจารณาของวุฒิสภา และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้หารือต่อที่ประชุมเพื่อจัดลำดับการพิจารณาโดยขอให้ยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ลำดับที่ ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๑๑ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการการسامัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๑๑ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการการسامัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมลงมติให้มีการเปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการการسامัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๑ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

และรายงานลับของคณะกรรมการสิทธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (รายงานความคืบหน้า)

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายก้านรงค์ จันทิก) ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จำนวน ๔ คณะ เพื่อพิจารณาศึกษาในประเด็นหน้าที่และอำนาจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะรายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษา ดังนี้

ประธานคณะอนุกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ (นายกิตติ วะสีนนท์) ได้เสนอรายงานในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งท้องถิ่น ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้ง การดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และปัญหาด้านงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรไม่เต็มจำนวนตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งถูกถอดจากสถานะ A เป็น B

ประธานคณะกรรมการการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ (พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร) ได้เสนอรายงานในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพและบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด การให้ความรู้และพัฒนาวิธีการแสดงบัญชีรายงาทรัพย์สินและหนี้สิน และการดำเนินการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อสังเกตว่าควรมีการศึกษาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณเรื่องร้องเรียนที่ค้างเป็นจำนวนมาก สำหรับกรณีที่ส่งสำนวนคดีให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ และควรนำระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประธานคณะกรรมการการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๓ (นายปิยพันธุ์ นิมนานเหมินทร์) ได้เสนอรายงานในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีข้อสังเกตว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรจัดทำแผนการตรวจรายงาการเงินของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ควรนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานเพื่อทดแทนกำลังคน และควรปรับปรุงการบริหารงานโดยใช้ระบบการติดตามประเมินผล และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประธานคณะกรรมการการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๔ (นายประมนต์ สุธีวงศ์) ได้เสนอรายงานในส่วนของการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พบว่า แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสำคัญที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความเกี่ยวข้องคือ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นสรุปความได้ว่าการออกระเบียบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อคู่สมรสในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ สตง. ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของหน่วยงานของรัฐว่าเป็นการดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ และเหตุใดคณะกรรมการเลือกตั้งจึงไม่มีคดีเลือกตั้ง นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะเพื่อวัดประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเสนอความเห็นแล้ว ประธานของที่ประชุมได้ปิดอภิปรายจากนั้น ประธานคณะกรรมการการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้มีการยกเลิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคู่สมรสแล้ว และขอรับข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๑ เรื่อง

๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๑๐/๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานดังกล่าวของที่ประชุมวุฒิสภามีผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้นำเสนอรายงาน พร้อมทั้งตอบชี้แจงต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ) ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายให้ พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าวได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในปี ๒๕๖๐ เป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำและการตรวจสอบบัญชี และการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ว่า การจัดทำรายงานครุรายงานผลการตรวจสอบบัญชีที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การตั้งข้อสังเกตสามารถนำไปแก้ไขได้ทันต่อการดำเนินการในปีถัดไป การจัดทำบัญชีของกองทุนฯ ยังมีความผิดพลาด ดังนั้นกองทุนฯ ควรมีแผนการจัดทำบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ให้มี ความแม่นยำ กองทุนฯ มีการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการต่าง ๆ ไว้สูง แต่มีการเบิกจ่ายจริงได้ไม่ครบ ทุกโครงการ การใช้จ่ายเงินบางโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ปัจจุบันมีจำนวนลูกหนี้ จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยสะสมจำนวนมาก จึงควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการประมูล เพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี้สะสมจำนวนมาก ปัจจุบันสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจำนวน สูงมากจึงควรนำเงินกองทุนฯ ไปใช้เพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้มากขึ้น และควรมีการศึกษาวิจัยปัญหา ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ควรมีการสร้างเครือข่ายโดยจัดให้มีอาสาจราจรเสริมการทำงานของตำรวจจราจร ควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากอุบัติเหตุโดยควรให้การช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบที่มีผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของสถาน ตรวจสอบสภาพรถให้มีประสิทธิภาพ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และสอบถาม ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ว่า กองทุนฯ ควรปรับปรุงเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีการใช้งบประมาณที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เช่น นำไปใช้เพื่อการจัดทำใบอนุญาตขับขี่พลาสติก ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่างบประมาณ ที่ขอไว้ กองทุนฯ ควรให้ความสำคัญกับการลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนอย่างจริงจัง เนื่องจาก ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้มีจำนวนวัยทำงาน น้อยลง นอกจากนี้ สมาชิกยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนฯ ได้แก่ ควรจัดหาทุนเพิ่ม โดยนำทะเบียนรถเลขสวยมาประมูลเพิ่มเติม ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ควรจัดทำสื่อที่สร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกเพื่อการลดอุบัติเหตุ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รถ อย่างปลอดภัยให้มากขึ้น เช่น การวิจัยเกี่ยวกับรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ดัดแปลงจากรถสองแถว รถตู้ หรือ

รถบัสว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ และควรมีโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ควรนำเงินกองทุนฯ เพื่อบริการติดกล้องรถยนต์ราคาถูกให้กับประชาชน เป็นต้น

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ร่วมกันตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๐ ล่าช้าเนื่องจากมีเหตุปัจจัยหลายประการทั้งระบบการบัญชีและการเสนอรายงานต่อรัฐบาลชุดใหม่ แต่รายงานของปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว และกำลังดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของปี ๒๕๖๒ กองทุนฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดเก็บรายได้จากการประมุลทะเบียนรถเลขสวยตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว โดยเพิ่มจำนวนหลักประกันในการประมุลสูงขึ้น ได้ดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระราคาประมุล ตัดสิทธิผู้ที่ไม่ชำระเงินในการเข้าประมุลครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้จำนวนลูกหนี้ที่ค้างชำระในปีต่อๆ ไปลดลง มีโครงการตั้งอาสาขนส่งเพื่อช่วยเหลืองานด้านความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย กองทุนฯ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการติดตั้ง GPS ของกรมการขนส่งทางบก และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ได้ชี้แจงการดำเนินการของกองทุนฯ ว่า โครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันได้เบิกจ่ายดำเนินการตามโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วเสร็จครบทุกโครงการแล้ว และขอรับประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการมาธิการและประเด็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาศึกษาและดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๗) เรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง คือ ประธานคณะกรรมการมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มีหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการมาธิการออกไปอีก ๔๕ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๕ นาฬิกา

